



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 11/2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมบุญยวงศรีโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
และ ผ่านระบบ Webex

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ให้สอดคล้องกับแนวทางกระทรวงสาธารณสุข	<p>มติที่ประชุมเห็นชอบ ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ให้สอดคล้องกับแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">ยกเลิก คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 5085/2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้<ul style="list-style-type: none">- ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด 5 วัน โดยให้สถานบริการที่ทำการรักษาพิจารณาการออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ติดเชื้อ ตามความเหมาะสม/ดุลยพินิจของแพทย์- ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ให้แพทย์ผู้ทำการรักษายึดแนวทางการรักษาตาม แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 25 วันที่ 29 กันยายน 2565 โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข- กรณีบุคลากรทางการแพทย์หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชนที่ต้องให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ให้หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บริหารสถานประกอบการ พิจารณาให้ลาป่วยได้ตามความเหมาะสมให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดปรับมาตรการเฝ้าระวังโรคตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกำหนดพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรคแบบ Sentinel เป็นระยะๆ (ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษา , สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวย สนามชนไก่ บ่อน , บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ ผู้พิการทุพพลภาพ และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดขนาดใหญ่)	<ol style="list-style-type: none">ศบค. จังหวัดศบค. อำเภอทุกอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	<p>ปรับมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค COVID-19 ให้ สอดคล้องกับแนวทาง กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)</p>	<p>5. ขอความร่วมมือให้ประชาชนดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เมื่อใกล้ชิดผู้อื่น - ประชาชนทั่วไป ให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เมื่อเข้าไปในสถานที่ผู้คนแออัด หรือพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท เช่น โรงพยาบาล สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ/เด็กเล็ก และให้ตรวจ ATK เมื่อมี อาการป่วย หรือมีความจำเป็น <p>6. ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน/องค์กร/สถานประกอบการ /สถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรฐาน Covid Free Setting และคัด กรองอาการป่วยของพนักงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงาน องค์กร คัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็น ประจำ หากมีความจำเป็นอาจตรวจคัดกรองด้วย ATK สำหรับ พนักงานที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจได้ หรือข้อปฏิบัติของ หน่วยงานกรณีที่มีความจำเป็น - สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง โรงแรม เน้นมาตรการการ เฝ้าระวังโรค คัดกรองอาการป่วยของพนักงาน อาจตรวจด้วย ATK ตามคำแนะนำ - เรือนจำ ที่ต้องขัง เน้นมาตรการ 2U : การสวมหน้ากากของผู้ มาเยี่ยม การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้ต้องขังใหม่ ตาม เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งการแยกกัก กักกัน ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ - โรงงาน สถานประกอบการ เน้นการคัดกรองอาการป่วยของ พนักงาน และอาจดำเนินการตามมาตรการ Bubble & Seal ต่อไป - สถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการ ระบาดของโรค เช่น ค่ายฝึกทหาร โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา ยิม สถานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แคมป์คนงาน ตลาด ตลาดสด โดยเน้นมาตรการ 2U และการเฝ้าระวังโรคคัดกรองอาการป่วย และ อาจตรวจด้วย ATK เมื่อป่วย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศบค. จังหวัด 2. ศบค. อำเภอทุกอำเภอ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง